

Số: /BC-UBND

Bạch Thông, ngày tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình phát triển kinh tế tập thể và Chương trình OCOP năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

1. Kết quả chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2022

1.1. Công tác chỉ đạo thực hiện

Để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện. UBND huyện đã kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc đổi mới, phát triển kinh tế tập thể huyện Bạch Thông giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 14/7/2022. Trong đó, Ban chỉ đạo 27 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban chỉ đạo là Phó Chủ tịch UBND huyện, 01 Phó Ban thường trực là Trưởng phòng Tài chính - KH huyện, 11 thành viên là các trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện và 14 thành viên là Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Tổ giúp việc 05 thành viên, gồm 01 Tổ trưởng là Trưởng phòng Tài chính - KH huyện, 01 Tổ phó là Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, 03 thành viên là chuyên viên các phòng NN&PTNT, Kinh tế và KT, Tài chính - KH huyện. Tổ chức phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát, thăm nắm cơ sở, chỉ đạo, theo dõi quá trình hoạt động và phát triển kinh tế tập thể; hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển; đã bố trí cán bộ, phòng ban phụ trách theo dõi và tổng hợp về kinh tế tập thể.

1.2. Đánh giá chung

Nhìn chung các HTX đã có những bước phát triển, công tác tổ chức, quản lý HTX từng bước được củng cố. Về tổ chức hoạt động theo Luật HTX, các thành viên tham gia HTX đều tự nguyện, tỷ lệ người có năng lực và trình độ làm việc trong các HTX đều tăng, các HTX đã thực hiện phương án sản xuất theo ngành nghề đăng ký, phù hợp với nhu cầu thị trường. Một số HTX đã mạnh dạn mở rộng sản xuất kinh doanh, thị trường, tăng cường đầu tư máy móc và công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh đã tạo ra được những mặt hàng mới, nâng cao chất lượng, mẫu mã đáp ứng yêu cầu thị trường.

Bên cạnh đó UBND huyện cũng thường xuyên chỉ đạo phòng Nông nghiệp & PTNT huyện hướng dẫn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất chế biến, đăng ký nhãn, mã hiệu truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm.... Chi cục thuế, phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước về thuế, phí theo quy định hiện hành.

2. Thực trạng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022

- Năm 2022 trên địa bàn huyện đăng ký thành lập mới được 10 HTX, tổng số HTX trên địa bàn huyện hiện nay 49 HTX đăng ký hoạt động (*trong đó tạm ngừng hoạt động 04 HTX, đề nghị giải thể 02 HTX, Không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 02 HTX*). Tổ hợp tác hiện có là 05 tổ hợp tác. Tổng số thành viên của các HTX năm 2022 là 508 thành viên. Trong đó, số lao động thường xuyên trong HTX là 368 lao động. Hầu hết các HTX thành lập trên địa bàn đều xuất phát từ nhu cầu thực tế và nguyện vọng chính đáng của người lao động. Qua hoạt động, một số HTX bước đầu đã tổ chức sản xuất như xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các thành viên để áp dụng vào sản xuất, tận dụng được nguồn nguyên liệu đất đai, vốn, nhân lực, tạo ra cách làm mới, phục vụ hàng hóa theo nhu cầu thị trường. Tuy nhiên đa số các HTX có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, năng lực tài chính và quản trị yếu, thiếu nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh; chưa thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, lồng ghép nội dung chuyển đổi số để xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Nhiều hợp tác xã còn thiếu vốn hoạt động do chưa huy động được nguồn vốn nội lực như nguồn nhân rỗi từ thành viên, bên cạnh đó một số thành viên chưa đồng thuận cao trong phương án của HTX đã đề ra. Một số HTX còn tình trạng trông chờ vào chính sách hỗ trợ và ưu đãi của nhà nước...; quy mô HTX hoạt động nhỏ, trang thiết bị thiếu và lạc hậu, sản xuất còn nhỏ lẻ số lượng ở mức vừa và nhỏ, sản phẩm sản xuất ra tính cạnh tranh trên thị trường chưa cao; sự liên doanh, liên kết giữa các HTX với các thành phần kinh tế khác còn hạn chế do vậy chưa khai thác được thế mạnh về nguyên liệu, vốn, thị trường để phục vụ sản xuất kinh doanh tốt hơn. Các sản phẩm của các HTX nông nghiệp tuy đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực, mẫu mã tương đối đa dạng, chất lượng tốt nhưng giá cả còn cao, sức cạnh tranh thấp. Chưa tổ chức liên kết bao tiêu sản phẩm giữa các HTX với các doanh nghiệp nên còn thiếu đầu ra cho sản phẩm, không có thị trường tiêu thụ lớn.

3. Kết quả hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện năm 2022

3.1. Kết quả hoạt động

- Năm 2022, trên địa bàn huyện diễn biến thời tiết bất thường trời rét kéo dài mưa to, gió lốc, dịch bệnh gia súc..., đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi; bên cạnh đó do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của các HTX, tổ hợp tác. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các chính sách hỗ trợ HTX được triển khai đồng bộ, khu vực KTTT có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả nhất định, góp phần tích cực trong công tác giải quyết việc làm, đóng góp cho tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhìn chung các HTX đã có những bước phát triển, công tác tổ chức, quản lý của HTX từng bước được củng cố. Về tổ chức hoạt động theo Luật HTX, thành viên tham gia HTX đều tự nguyện, tỷ lệ người có năng lực làm việc trong các HTX đều tăng.

- Trên địa bàn toàn huyện hiện có 43 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, có 32 sản phẩm OCOP được đánh giá đạt 3 sao. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 04 HTX áp dụng các ứng dụng công nghệ vào sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm, trong đó: HTX Đại Hà, HTX Thiên An sử dụng máy móc trong sấy khô nông sản; HTX Dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang thực hiện ứng dụng hệ thống tưới phun sương trong trồng nấm, sử dụng máy móc trong sơ chế nguyên liệu; HTX Hương Ngàn ứng dụng hệ thống nồi chưng cất tinh dầu sả, quýt...

- Năm 2022, UBND huyện thực hiện hỗ trợ kinh phí cho 04 hợp tác xã để thực hiện dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: HTX Hà Anh thực hiện dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi lợn thịt; HTX Thiên An thực hiện dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thảo dược; HTX DVNN Hợp Giang thực hiện dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nấm; HTX An Bình thực hiện dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ hoa hồi.

3.2. Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân.

- Khó khăn: Một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX triển khai thực hiện còn chậm và chưa hiệu quả. Nguồn lực phân bổ còn hạn chế, việc tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai xây dựng trụ sở và cơ sở sản xuất chế biến của HTX còn thiếu quy hoạch, chưa được thực hiện đồng bộ và kịp thời. Chính sách hỗ trợ các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp một số dự án chưa thực hiện được. Việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; đất đai để mở rộng nhà xưởng, hạng mục công trình của các HTX còn nhiều khó khăn do nhiều yếu tố. Một số cấp ủy, chính quyền xã chưa thực sự quan tâm đến phát triển kinh tế tập thể, phát triển HTX; công tác báo cáo tình hình hoạt động của các HTX chưa đảm bảo theo quy định, số liệu báo cáo chưa phản ánh đúng kết quả hoạt động của HTX, việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị còn hạn chế.

- Đối với một số HTX trình độ, năng lực, chất lượng của cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn kỹ thuật của các hợp tác xã còn thấp, khả năng tiếp cận tín dụng, thị trường còn hạn chế. Cán bộ quản lý của các HTX chủ yếu là thành viên xuất phát nông dân, số ít có trình độ cao đẳng, đại học, phần lớn chưa qua đào tạo về quản lý, kinh doanh do vậy năng lực, chất lượng cán bộ quản lý còn nhiều hạn chế. Một số HTX công tác kế toán, chủ yếu do các thành viên kiêm nhiệm, đa số không có chứng chỉ, bằng chuyên môn, chuyên ngành nên chất lượng báo cáo thấp, một số báo cáo tài chính của hợp tác xã chưa đảm bảo quy định hoặc còn chưa lập báo cáo tài chính của HTX dẫn đến chưa phản ánh đúng kết quả hoạt động của HTX. Đội ngũ cán bộ quản lý KTTT, HTX chưa đồng đều, chưa thành thạo các kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin nên chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế, do vậy thiếu kỹ năng, khó khăn trong tiếp cận các nguồn thông tin, chính sách hỗ trợ, khuyến khích của Nhà nước.

- Nguyên nhân: Do nhận thức của người dân và công chức, lãnh đạo địa phương về hợp tác xã chưa đầy đủ. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể,

công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thường xuyên, liên tục. Trình độ năng lực quản lý của hợp tác xã còn hạn chế, chưa qua đào tạo nên lúng túng trong hoạt động, chưa đáp ứng được yêu cầu đối với hoạt động của Luật HTX. Chưa khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chưa linh hoạt, nhạy bén với cơ chế thị trường. Chưa chủ động sáng tạo phát triển ngành nghề kinh doanh mới để phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023.

4.1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, triển khai kịp thời đồng bộ các chủ trương của Đảng và Nhà nước, các chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển.

- Phối hợp với các Sở, ngành tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đã và đang triển khai cho các hợp tác xã.

- Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ HTX tham gia chương trình OCOP mỗi xã, phường một sản phẩm; thúc đẩy HTX tiếp cận với phương thức sản xuất mới theo chuỗi liên kết và ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm nhằm sản xuất ra hàng hóa chất lượng cao; khuyến khích, tạo điều kiện thành lập mới các hợp tác xã trên địa bàn.

4.2. Giải pháp thực hiện

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về HTX, vai trò của kinh tế tập thể, HTX, Luật HTX năm 2012 và các văn bản có liên quan.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX điển hình, tiên tiến, nhất là các lĩnh vực ngành nghề mới, tạo điều kiện để các HTX mở rộng quy mô, phạm vi, địa bàn hoạt động với các ngành nghề sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

- Mở rộng quy mô sản xuất cho các HTX thông qua hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho các HTX; vận động nâng cao góp vốn từ các thành viên; thực hiện các dự án hỗ trợ của nhà nước phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm được nhiều chu kỳ và lâu dài theo quy hoạch, kế hoạch vùng của huyện. Bên cạnh đó, việc mở rộng quy mô sản xuất phải gắn với việc đầu tư công nghệ sản xuất, công nghệ chế biến,... sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho HTX, đồng thời nâng cao thu nhập cho các thành viên tham gia HTX.

- Tiếp tục tư vấn nội dung hoạt động và tư vấn thành lập mới hợp tác xã đối với các cá nhân có nhu cầu thành lập mới. Thực hiện việc cấp mới, thay đổi lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX phù hợp với Luật HTX năm 2012. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan giải quyết nhanh các thủ tục có liên quan đến hợp tác xã.

- Thực hiện khuyến khích thành lập mới HTX hoạt động có hiệu quả. Cử cố hoặc tổ chức giải thể các HTX hoạt động trung bình, yếu, có giải pháp phù hợp với từng hợp tác xã.

- Phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh triển khai triển khai các dự án đã được phê duyệt và hỗ trợ kịp thời cho các hợp tác xã.

II. CHƯƠNG TRÌNH OCOP

1. Kết quả thực hiện Chương trình OCOP

Thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” toàn huyện đến hết năm 2022 có 32 sản phẩm OCOP, với 19 chủ thể tham gia, thuộc 15 HTX, 04 tổ hợp tác, trên địa bàn huyện có 10/14 xã, thị trấn có sản phẩm OCOP. Các sản phẩm OCOP qua kiểm tra, đánh giá, đáp ứng được các tiêu chí về xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP. Một số sản phẩm có tiềm năng phát triển mạnh và có đơn đặt hàng duy trì thường xuyên ở trong và ngoài tỉnh như sản phẩm của HTX Thiên An, An Bình, Hợp Giang, THT Chè Bản Dao, THT Phiêng An, THT Quân Hà, HTX Đức Mai, HTX Hương Ngàn, HTX công nghệ cao BK foods, HTX Đại Hà ...

2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả chương trình OCOP

2.1. Nhiệm vụ:

- Tập trung tuyên truyền, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, vận động các tổ chức, cá nhân đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP được thực hiện thường xuyên đề các tổ chức, cá nhân nhận thức sâu hơn về Đề án OCOP và đăng ký các sản phẩm tham gia Chương trình.

- Tổ chức đăng ký sản phẩm: Theo định kỳ, đột xuất, theo thời vụ, tính chất đặc thù của sản phẩm tại các xã, thị trấn.

- Tập huấn nâng cao năng lực cho các chủ thể tham gia đánh giá, phân hạng.

- Hỗ trợ, tư vấn tái cơ cấu tổ chức kinh tế và hoàn thiện sản phẩm theo dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

- Quan tâm, đầu tư xúc tiến thương mại, tham gia quảng bá sản phẩm trong và ngoài tỉnh; trên không gian mạng.

- Bố trí nguồn lực hỗ trợ các sản phẩm đã được xếp hạng sao nâng cao về chất lượng, mẫu mã, bao bì, năng lực sản xuất; Nhà xưởng, máy móc thiết bị, vùng nguyên liệu, quản trị sản xuất, kinh doanh...

- Rà soát đánh giá cấp đổi giấy chứng nhận các sản phẩm đã hết hạn để thực hiện đánh giá lại.

- Huy động, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ thực hiện.

- Tổ chức kiểm tra giám sát các hoạt động của Chương trình.

2.2. Giải pháp thực hiện

- Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCCP huyện: Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn để triển khai thực hiện. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, đánh giá thực trạng sản phẩm truyền thống, xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện Đề án. Thống nhất với các xã, thị trấn về phát triển sản phẩm. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện. Bố trí nguồn lực, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Đề án. Tổ chức kiểm tra giám sát các hoạt động thực hiện Đề án trên địa bàn.

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại tổ chức các hội chợ, hội thi để góp phần quảng bá và tiêu thụ sản phẩm thuộc Đề án. Hướng dẫn các địa

phương, doanh nghiệp, HTX thực hiện xây dựng, quản lý nhãn hiệu, mẫu mã bao bì sản phẩm hàng hóa, đăng ký bảo hộ, sở hữu trí tuệ nhãn hiệu sản phẩm. Phối hợp thực hiện các kỳ đánh giá xếp hạng sản phẩm.

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Chủ trì triển khai các chính sách liên quan đến phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Lồng ghép các hoạt động của ngành với việc thực hiện phát triển các sản phẩm của Đề án (từ khâu quy hoạch, tổ chức sản xuất, khuyến nông, chuyển giao công nghệ...). Phối hợp với các cơ quan liên quan hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất thực hiện các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm, đăng ký công bố chất lượng sản phẩm. Thực hiện quản lý các sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý. Phối hợp thực hiện các kỳ đánh giá xếp hạng sản phẩm. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo huyện, UBND huyện triển khai các nội dung thực hiện Đề án trên địa bàn huyện. Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu.

- Phòng Văn hóa - TT huyện: Tổ chức thực hiện tuyên truyền về các nội dung, hoạt động của Đề án trên địa bàn huyện. Chủ trì lồng ghép các hoạt động của ngành với việc thực hiện phát triển các sản phẩm của Đề án. Phối hợp thực hiện các kỳ đánh giá xếp hạng sản phẩm. Đặc biệt là các sản phẩm dịch vụ du lịch tham gia Đề án.

- Các phòng, ban, ngành liên quan: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành thực hiện lồng ghép các hoạt động để phục vụ việc tổ chức thực hiện Đề án góp phần sản xuất các sản phẩm truyền thống, đặc sản của địa phương góp phần nâng cao thu nhập cho các tổ chức kinh tế và người dân trên địa bàn.

- Các tổ chức đoàn thể: UBMTTQ Việt Nam, Hội Nông dân, Huyện đoàn, Hội LHPN, ... tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện Đề án chủ động tổ chức các hoạt động tham gia vào chuỗi giá trị hình thành trong quá trình thực hiện Đề án.

- UBND các xã, thị trấn: Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy trên địa bàn để thực hiện Đề án; bố trí cán bộ để theo dõi và thực hiện đề án trên địa bàn. Phối hợp tổ chức điều tra khảo sát đánh giá các sản phẩm truyền thống tại địa phương; Phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh cho các tổ chức kinh tế; Triển khai các bước trong quá trình thực hiện chu trình của Đề án theo hướng dẫn của các cơ quan cấp tỉnh, huyện; Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các nội dung của Đề án.

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển KTTT và chương trình OCOP năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2023 của UBND huyện Bạch Thông./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện;
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- Lưu: VT, THKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Kiệm

